

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๓

กวค. ....144.2  
วันที่ 9 ๙.๑.๖7  
เวลา 17.17

สคค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘10612/67

9 ต.ค. 2567 เวลา 16.49 น.



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๒๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

๒. มอบหมายให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พิจารณาแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตาม

/ เป้าหมาย ...

เป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการไหลเวียนของงบประมาณ และการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการนำส่งการให้บริการสาธารณะตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งมอบหมายให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาแนวทาง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต่อไปตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

อย่างไรก็ดี การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว เห็นควรไม่นับรวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนฯ ที่จะต้องจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสำนักงานงบประมาณมีระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติพื้นที่ และมิติบูรณาการสำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่าย หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและ/หรือแผนฯ ที่กำหนดไว้ สำนักงานงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th